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"บุญรักษ์" ยันส่วนกลางไม่มีนโยบายสอบคัดเลือก ป.1 แต่อาจเป็นวิธีการของ
รร.ท่ีมีการแข่งขันสูง ระบุสพฐ.เห็นพ้องแนวคิดกรรมการอิสระฯ
โรงเรียนดีในสังกัดมากมายพร้อมรับเด็กทุกคน

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
มีข้อเสนอให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 ว่า
โดยส่วนตัวคิดว่าในหลักการแล้วควรที่จะไม่ให้มีการสอบคัดเลือกฯ เพราะการศึกษาในระดับ ป.1
ถือเป็นการศึกษาภาคบังคับที่เด็กทุกคนจะต้องได้เรียน ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ก็ไม่ได้มีนโยบายในเรื่องการสอบคัดเลือกเด็ก
เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้น ป.1 แต่วิธีการสอบคัดเลือกฯ อาจจะเป็นวิธีการของบางโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
ซึ่งต้องยอมรับว่าโรงเรียนมีความอิสระที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ
แต่ไม่ใช่นโยบายจากทางส่วนกลางว่าจะต้องมีการสอบเพื่อคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อ

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดว่ามีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอยู่หรือไม่จำนวนมากน้อยเท่าไร แล้วจะมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไป

เมื่อคณะกรรมการอิสระฯ ให้ความเห็นมา สพฐ.ก็เห็นพ้องอยู่แล้ว เพราะ
สพฐ.มีโรงเรียนมากมายที่ต้องการให้เด็กเข้าเรียนอยู่แล้วเราพร้อมรับเด็กทุกคน" เลขาธิการ
กพฐ.กล่าว
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